

KIÊN TRÌ, TIẾP TỤC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC -LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghiệp Việt -Hung

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch đang tìm cách xuyên tạc và phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng học thuyết này đã lỗi thời và không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Do đó, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vô cùng cấp thiết.

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh, bảo vệ

PERSISTENTLY AND CONTINUOUSLY FIGHT TO PROTECT MARXISM-LENINISM AND HO CHI MINH THOUGHT IN THE N EWSITUATION

Nguyen Thi Diem Hang

Faculty of political theory, Viet-Hung Industrial University

Abstract: In the context of globalization and the 4.0 industrial revolution, hostile forces are trying to distort and deny Marxism-Leninism and Ho Chi Minh Thought. They believe that this doctrine is outdated and no longer suitable for current reality. Therefore, the fight to protect the Party's ideological foundation is extremely urgent.

Keywords: Marxism-Leninism; Ho Chi Minh Thought; fight, protect

Nhận bài: 02/12/2024

Phản biện: 29/12/2024

Duyệt đăng: 03/01/2025

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

"Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng" (1), điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991- được bổ sung, phát triển năm 2011. Luận điểm này đã tiếp tục được khẳng định trong các văn kiện qua các kỳ đại hội của Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ: "Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn" (2). Luận điểm này vô cùng quan trọng được đúc rút từ thực tiễn của cách mạng dân tộc Việt Nam, nó chỉ ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đó chính là Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo dưới ánh sáng soi đường bằng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết khoa học về quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, về đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nó bao gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam và giành được nhiều thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa Mác-

Lênin là "candle" và "mặt trời" soi đường cho cách mạng Việt Nam. Con đường đi lên CNXH là lựa chọn sáng suốt của Đảng, phù hợp với khát vọng của người dân. Tuy nhiên, một số phần tử suy thoái, bất mãn đã chống đối con đường này, tìm cách xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sự sụp đổ của mô hình CNXH tại Liên Xô và Đông Âu cho thấy những bài học lịch sử đắt giá. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều thách thức xuất hiện, đặc biệt từ mặt trái của kinh tế thị trường. Các thế lực thù địch lợi dụng điều này để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng chúng đã lỗi thời.

Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn: hạn chế trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thế giới biến động, sự chống phá của thế lực thù địch, và sự dao động tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nhận thức mơ hồ về các vấn đề lớn như bản chất thời đại, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lênin, nguyên nhân sụp đổ của Liên Xô, thời kỳ quá độ và định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là một thách thức. Do đó, việc củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm ra giải pháp để vượt qua thách thức, tiếp tục con đường xây dựng Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc là vô cùng

cấp bách.

Trong bối cảnh ấy, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định rõ cần: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(4)

2.2. Biện pháp nghiên cứu

Một là, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, kết hợp với nghiên cứu phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Việc giáo dục, tuyên truyền tập trung bảo vệ tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được tiến hành một cách cơ bản, hệ thống, có chiều sâu với những nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể, trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến những đối tượng là thế hệ trẻ học sinh, sinh viên, thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Công tác tuyên truyền phải sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội, làm cho mọi người hiểu được những vấn đề cơ bản của học thuyết, có khả năng đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu đầu độc tư tưởng nhân dân của các thế lực thù địch. Mặt khác, phải đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn luôn vận động, phát triển và biến đổi không ngừng nên lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng cần được bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn thời đại. Có phát triển và thông qua phát triển, thì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới phát huy sức sống và sức mạnh với thời đại. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững (...). Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học về chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”(5).

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính sáng

trong việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa của việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, toàn thể nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam dưới hình thức lý luận. Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đấu tranh cho sự phát triển của dân tộc. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, triệt để.

Ba là, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái; bảo vệ tính khoa học, trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ở mỗi thời điểm, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là không giống nhau. Do vậy, để đấu tranh có hiệu quả, trước hết chúng ta cần nhận rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các lực lượng phản động, cơ hội chính trị sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần chủ động tổ chức nghiên cứu, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ những luận điểm chung đến những luận điểm cụ thể, trên từng lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trên cơ sở đó, tăng cường hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy đảng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng trong quan điểm chính trị, sâu sắc về tính khoa học, hiệu quả trong phương pháp đấu tranh. Cần huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan truyền thông, báo chí... tiến công chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề đấu tranh dưới nhiều hình thức, để kịp thời định hướng đấu tranh.

Quan tâm đầu tư kinh phí, phương tiện, điều kiện vật chất cho các hoạt động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Bốn là, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Với nền tảng tư tưởng vững chắc là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cần đề ra được những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước, hợp lòng dân, kinh tế ngày càng phát triển cao, bền vững, ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường củng cố, chủ quyền quốc gia được giữ vững; làm cho nhân dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc; mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, dần tiến tới khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội... đó sẽ là minh chứng thực tế đập tan những luận điệu xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm là, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là trách nhiệm của mọi cấp, ngành, lực lượng, của cả hệ thống chính trị; trong đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là lực lượng quan trọng nhất. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cần quán triệt, có nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ của mình; đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập chính trị, nghiên cứu lý luận theo các chương trình cơ bản quy định cho các đối tượng. Các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn lý luận quân sự, quốc phòng; biên soạn tài liệu định hướng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần hoạch định đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội chủ động, kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói

chung, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nói riêng. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, tổ chức đội ngũ chuyên gia và xây dựng tuyến bài tập trung có chất lượng

Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Nghiên cứu đổi mới hình thức và gia tăng thời lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống nhà trường, nhất là ở bậc đại học. Cần có cơ chế bồi dưỡng đối với những người tốt nghiệp các cấp học ở nước ngoài về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống các nhà trường phù hợp với đối tượng và cấp học; truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những nội dung mới, phù hợp tình hình hiện nay, làm cơ sở cho việc vận dụng trong chỉ đạo thực tiễn.

Thứ bảy, cần tập trung vào trọng điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng.

Trong thời đại số, các thế lực thù địch, cơ hội, thoái hóa biến chất thường lợi dụng các phương thức khác nhau để liên kết, phát tán thông tin chống phá, hòng phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng. đặc biệt là các hình thức trên không gian mạng, chúng lập các trang web của các tổ chức, hoặc của các cá nhân để đăng thông tin; thông qua mạng xã hội phát tán các thông tin và liên kết tạo thành đợt tấn công theo chuyên đề, theo các sự kiện. Một trong những giải pháp để chống lại là đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin truyền thông, cần xem thông tin truyền thông là một trong những lĩnh vực cần có ưu tiên. Điều này đòi hỏi chúng ta cũng phải vận dụng các

phương thức thông tin để phân bác lại các quan điểm xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng. Chú trọng xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên môi trường mạng Internet, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển.

III. KẾT LUẬN

Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới là vận dụng sáng tạo và phát triển các học thuyết này, làm kim chỉ nam cho hành động. Dao động về hệ tư tưởng sẽ dẫn đến thất bại. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc sống còn của Đảng, cần được vận dụng linh hoạt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Mọi nỗ lực tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin đều sai trái và cần bị đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đảng Cộng sản Việt Nam, *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH*, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.21
- Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 180
- Hồ Chí Minh, Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t12, tr 563
- Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 183
- Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2017, tr.181.